

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตร

ชตรา

ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ รุกหนักเพื่อยกระดับผลผลิตเกษตรกร พร้อมปั้นผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษสู่ประชาคมอาเซียน



นายมนตรี บุญจรัส กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกรีน อะโกร จำกัด ประธานกรรมการ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษอันดับหนึ่งในประเทศไทย เผยว่า ชมรมเกษตรปลอดสารพิษได้ก่อตั้งมากกว่า 15 ปี ถือเป็นผู้นำด้านเกษตรปลอดสารพิษ แบบครบวงจร ทั้งเรื่องการผลิต วัตถุดิบ เทคโนโลยี การตลาด และการส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ โดยมีจุดกระจายสินค้าอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งหมด 13 แห่ง เพื่อกระจายสินค้าไปยังกลุ่มตัวแทนจำหน่ายกว่า 300 สาขาทั่วประเทศ โดยเน้นให้บริการด้านเกษตรปลอดสารพิษ แบบครบวงจร ที่ดีที่สุด เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแล และพัฒนาอาหารของโลกให้ปลอดภัยจากสารพิษ และสารตกค้างที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ตลาดของพืชผักผลไม้ เป็นสินค้าที่มีเม็ดเงินหมุนเวียนกว่าหมื่นล้านบาท ในแต่ละเดือน แบ่งเป็นตลาดปลอดสารพิษกว่า 600-700 ล้านบาท ซึ่งทิศทางของภาคเกษตรกรรมยังคงเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญ และมั่นคงในประเทศ และในโอกาสที่จะเปิดตลาดประชาคมอาเซียน หรือ เออีซี ทางชมรมฯ จึงเตรียมผลักดันเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ ไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเตรียมงบประมาณการตลาดกว่า 10 ล้านบาท ในการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการเป็นหลัก ซึ่งตั้งเป้าเติบโตและขยายตลาดเพิ่มขึ้น 20 % จากเดิมรวมปีละ 80 ล้านบาท ขยับขึ้นเป็น 100 ล้านบาท ในอนาคต

” ที่สำคัญเรามีโรงงานเพื่อผลิตสินค้า และผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ ที่สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างใกล้ชิด ผลิตโดยคนไทย เพื่อเกษตรกรไทย รวมถึงทีมงานมืออาชีพที่รู้ลึก รู้จริง ซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเน้นผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติเป็นหลัก สามารถตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้ทุกแขนง โดยทางชมรมฯ ตระหนักถึงปัญหาสารพิษตกค้างในพืชผักและผลไม้ จึงได้จัดอบรมวิชาการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างต่อเนื่องในทั่วทุกภูมิภาค ”

นายมนตรี กล่าว

จากพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่มีความนิยมสินค้าเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงการออกฉลากควบคุมกลุ่มสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ ของกรมอนามัย จึงนับว่าเป็นโอกาสที่ดี ที่จะสร้างความเข้าใจควบคู่ตามกระแส ดังนั้นทางชมรมฯ จึงได้รณรงค์ให้เกษตรกรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อยกระดับ และพัฒนาภาคเกษตรกรรมของไทย

ให้พร้อมก้าวสู่ตลาดประชาคมอาเซียน หรือ เอ อี ซี

สำหรับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจต้องการคำปรึกษา ในเรื่องเกษตรปลอดภัย สอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์

02 986 1680 – 2 หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaigreenagro.com